

**โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นาฏศิลป์สร้างสรรค์” ครั้งที่ 3**  
**เรื่อง “ Multicultural and Learning Innovation Development for Children ”**  
**ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566**  
**ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี**  
**และสนามกีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม**

**หลักการและเหตุผล**

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 กำหนดเป้าหมายโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไปพร้อม ๆ กัน

ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากระบบการศึกษาช่วงแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2555-2559 พบว่า การจัดการศึกษายังขาดคุณภาพและมาตรฐาน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน ที่เน้นการสอนเนื้อหาสาระและความจำมากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ บังคับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือ “พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ” มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่าการพัฒนาครูจะช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้อีกแนวทางหนึ่ง จึงจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนาฏศิลป์ เรื่อง “นาฏศิลป์สร้างสรรค์” เพื่อให้ครูได้มีความรู้ในศาสตร์และทักษะการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การเรียนการสอนอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเด็กไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เสริมความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ที่หลากหลายรูปแบบ
2. เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่เด็กและชุมชนได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ
3. เพื่อเป็นแนวทางให้ครูสามารถต่อยอดสร้างสรรค์นาฏศิลป์และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ

## สถานที่

ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและสนามกีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จันทระเกษม

## การรับรองการอบรม

ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทระเกษม

## การสำรองที่นั่ง

1. ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบฟอร์ม  
ขออนุญาตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (เอกสารแนบ 1)
2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทาง Google Form : สำรองที่นั่งโดยการสมัครออนไลน์  
Link : <https://huso.chandra.ac.th> หรือ สแกน QR CODE พร้อมอัปโหลดแบบฟอร์มอนุญาต
3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์ของคณะ  
Link : <https://huso.chandra.ac.th>

สอบถามรายละเอียดได้ที่

TEL : 093-5535924 กมลลักษณ์

Facebook : <https://www.facebook.com/huso.cru>

Email : [huso@chandra.ac.th](mailto:huso@chandra.ac.th)